



ประกาศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ โควตาพิเศษ รอบที่ ๔

ด้วย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๘ โควตาพิเศษ (รอบที่ ๔) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

หลักสูตร ๔ ปี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
๑	นายธนากร สุนทรสะตวก	การจัดการและการพัฒนาธุรกิจ
๒	นางสาวรัญญา กุมุดา	การจัดการและการพัฒนาธุรกิจ
๓	นายอานัส อีโสะ	การจัดการและการพัฒนาธุรกิจ
๔	นางสาวอัญพร พุ่มพัว	การจัดการและการพัฒนาธุรกิจ
๕	นายอับลอรอชิด เสร์าดิ	การจัดการและการพัฒนาธุรกิจ
๖	นางสาวเปรมจิต อุดแก้ว	การจัดการและการพัฒนาธุรกิจ
๗	นางสาวสุพัตรา กลิ่นทวี	การจัดการและการพัฒนาธุรกิจ
๘	นางสาวภีราพร ศิริเดช	การจัดการและการพัฒนาธุรกิจ
๙	นางสาววรรณษา เทศนอก	การจัดการและการพัฒนาธุรกิจ
๑๐	นางสาวมณีรัตน์ จิตรสุวรรณ	การจัดการและการพัฒนาธุรกิจ

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	สาขาที่ผ่านการคัดเลือก
๑	นางสาวบันทิตา โฉมเกิด	การบัญชี
๒	นางสาวปฎิภรณ์ อาสนะ	การบัญชี
๓	นางสาวอารดา กิจจาพิฑูร	การบัญชี
๔	นางสาวอโณมา สันอี	การบัญชี
๕	นางสาววันวิสาข์ ธรฤทธิ์	การบัญชี
๖	นางสาวสรณีย์ แก้วโขง	การบัญชี
๗	นางสาวอนุศรา มะสมัน	การบัญชี
๘	นางสาวศศิประภา ขุนภักดี	การบัญชี
๙	นางสาวปฎิภรณ์ อาสนะ	การบัญชี
๑๐	นางสาวชนัญชิตา คงคล้าย	การบัญชี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
๑	นายอาดิส คนขยัน	การท่องเที่ยวและการบริการ
๒	นางสาวสุพิชญา นาวิว่อง	การท่องเที่ยวและการบริการ
๓	นางสาวสรณีย์ แก้วโขง	การท่องเที่ยวและการบริการ
๔	นางสาวสิริยากร ชูเล็ก	การท่องเที่ยวและการบริการ
๕	นางสาวพิมพ์ชนก อักษรเนียม	การท่องเที่ยวและการบริการ
๖	นางสาวจารีฟา ฮายู	การท่องเที่ยวและการบริการ
๗	นางสาวนุริยา เหมมันต์	การท่องเที่ยวและการบริการ
๘	นางสาวคณัสนันท์ ตุลยสุข	การท่องเที่ยวและการบริการ

หลักสูตรเทียบโอน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
๑	นางสาวนุชนาถ สาเรศ	การบัญชี
๒	นางสาวประกายดาว สว่างโลก	การบัญชี
๓	นางสาวเกสรมา มาศภูมิ	การบัญชี
๔	นางสาวมนัญญา สุขรอด	การบัญชี
๕	นางสาวณัฐกฤตา มีล้ำม	การบัญชี
๖	นางสาวเกศริน หมิ่นหวัง	การบัญชี
๗	นางสาวศรสวรรค์ คมขำ	การบัญชี
๘	นางสาวณัฐธิดา เหนียดบุตร	การบัญชี
๙	นางสาวรัชดาพร บุญพงศ์	การบัญชี
๑๐	นางสาววรรณศิริ สุดเตมีย์	การบัญชี
๑๑	นางสาวธัญชนก ขาวเชื้อ	การบัญชี
๑๒	นางสาวปริยวารรณ แก่นวงศา	การบัญชี
๑๓	นางสาวกาญจน์สุจิตน์ หนูแก้ว	การบัญชี
๑๔	นางสาวนาตยา จันทรสุขศรี	การบัญชี
๑๕	นางสาวรัชณี เรืองศรี	การบัญชี
๑๖	นางสาวจิรัชยา เจนจิตรวงค์	การบัญชี
๑๗	นางสาวพรนรี มาแทน	การบัญชี
๑๘	นางสาวนิศารัตน์ นุ่มจอก	การบัญชี
๑๙	นางสาวศวิตา รุยัน	การบัญชี
๒๐	นางสาวพิมลพรรณ จันทร์จุไร	การบัญชี
๒๑	นางสาวภาพิมล อีสโร	การบัญชี
๒๒	นางสาวอรพนิต จินณรัตน์	การบัญชี
๒๓	นางสาวพลอยไพลิน อินถดี	การบัญชี

๒๔	นางสาวภัทรวดี พรหมชู	การบัญชี
๒๕	นางสาวรัมภาวดี อินฤดี	การบัญชี
๒๖	นางสาวพศิกา เพชรหนู	การบัญชี
๒๗	นางสวานันท์นภัส ดินแดง	การบัญชี
๒๘	นางสาวศรียุตา บุตรหล้า	การบัญชี
๒๙	นางสาวปิยฉัตร ศรีอาภรณ์	การบัญชี
๓๐	นางสาวณัฐวดี แซ่เหยา	การบัญชี
๓๑	นางสาวณัฐจิรา บุญกาญจน์	การบัญชี
๓๒	นางสาวสุนิสา จันทรสวัสดิ์	การบัญชี
๓๓	นางสาวรัชดาพร บุญพงศ์	การบัญชี
๓๔	นางสาววรรณศิริ สุดเต็มย์	การบัญชี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
๑	นางสาวชนาภา โอ่งชานา	การท่องเที่ยวและการบริการ
๒	นางสาวณัฐนิชา เหมบุตร	การท่องเที่ยวและการบริการ
๓	นางสาวรมย์นลิน จินดา	การท่องเที่ยวและการบริการ
๔	นางสาวจุฑารัตน์ หวันเศษ	การท่องเที่ยวและการบริการ
๕	นางสาวบุพผาทิพย์ มุขศิริ	การท่องเที่ยวและการบริการ
๖	นางสาวเบญจภรณ์ สมศักดิ์	การท่องเที่ยวและการบริการ
๗	นางสาววิไลวัลย์ สิบรรเทา	การท่องเที่ยวและการบริการ
๘	นางสาวภาสินี แคล้วเคลื่อน	การท่องเที่ยวและการบริการ
๙	นางสาวขวัญธิดา บ่อหนา	การท่องเที่ยวและการบริการ
๑๐	นางสาวโยธกานต์ สมหวัง	การท่องเที่ยวและการบริการ
๑๑	นางสวานันท์นภัส ดินแดง	การท่องเที่ยวและการบริการ
๑๒	นางสาวปาริชาติ มาศโอสถ	การท่องเที่ยวและการบริการ
๑๓	นางสาวชนิภา เต็งรัง	การท่องเที่ยวและการบริการ

๑๔	นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วเพ็ง	การท่องเที่ยวและการบริการ
๑๕	นางสาวอรรณฎา ขวัญเมือง	การท่องเที่ยวและการบริการ

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ และสามารถพิมพ์ใบชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. และสแกนเข้าไลน์กลุ่มสาขาวิชา เพื่อรับทราบข่าวสารต่างๆประกาศหน้าเว็บไซต์ www.cht.rmutsv.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ



สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการและการพัฒนาธุรกิจ



สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน)



สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี ๔ ปี

